



ประกาศคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง การจัดจ้างปรับปรุง จำนวน 1 รายการ

คณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน ราคากลาง 1,066,076.66 บาท (-หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันเจ็ดสิบหกบาทหกสิบหกสตางค์-) ตามรายการดังนี้-

1. ปรับปรุงห้องพักอาจารย์สาขาชีววิทยาช่องปาก จำนวน 1 รายการ

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้-

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศจัดจ้าง มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศจัดจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) ต่อหนึ่งสัญญา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ หรือความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์สาขาชีววิทยาช่องปาก อาคาร 3 ชั้น 1

กำหนดยื่นข้อเสนอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 เวลา 16.30 น. ณ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดเปิดซองข้อเสนอในวันที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะฯ (1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารข้อเสนอ ในราคาชุดละ 600.-บาท (-หกร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (053) 944418 ในวันและเวลาราชการ หรือ Internet : www.dent.cmu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

(ลงนาม)

ทองนารถ คำใจ

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ทองนารถ คำใจ)

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์